

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG MỎ CHÈ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 202 /UBND-VHTT

Mỏ Chè, ngày 25 tháng 4 năm 2023

V/v tăng cường công tác tuyên truyền  
phòng, chống dịch COVID-19 và phòng,  
chống dịch bệnh ở động vật

Kính gửi: Tổ trưởng các Tổ dân phố trên địa bàn phường

Thực hiện Công văn số 995/UBND-VHTT ngày 21/4/2023 của UBND thành phố Sông Công về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh ở động vật.

UBND phường đề nghị Tổ trưởng các Tổ dân phố triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:

**- Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19**

+ Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm vắc xin phòng COVID-19 là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

+ Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh; lan tỏa thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới “2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”.

+ Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vắc xin; bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao sự tin tưởng, của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

**- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở động vật**

Thông tin tuyên truyền đối với chủ vật nuôi và cộng đồng về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; triển khai nghiêm túc công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh còn tiềm ẩn trong môi trường nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan ngay từ cơ sở hộ chăn nuôi.

UBND phường đề nghị tổ trưởng các Tổ dân phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung tuyên truyền trên./.

***Nơi nhận:***

- Đảng ủy - HĐND - UBND phường (B/c);
- Như trên (T/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Dương Thị Quyên**